

CHỈ THỊ

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Thân 2016 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Năm 2015, tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng - an ninh; an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được đảm bảo giữ vững, ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán năm nay gần với thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng chống phá; hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp.

Để tiếp tục giữ vững ổn định về ANTT, tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện, thị) theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh; giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn. Đối với các huyện, thị có vụ việc khiếu kiện kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm (tranh chấp, lấn chiếm đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...) phải xây dựng kế hoạch, phương án xử lý không để bị động, bất ngờ. Các huyện, thị các năm trước đây còn xảy ra buôn bán, tàng trữ pháo, chất nổ, đốt pháo trái phép có kế hoạch phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, “đèn trời” và đồ chơi nguy hiểm, tuyệt đối không để xảy ra đốt pháo trái phép, thả đèn trời trong dịp Tết và đêm giao thừa. Nơi nào dễ xảy ra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo thì Chủ tịch UBND huyện, thị đó phải chịu trách nhiệm. Các huyện, thị có lễ hội, nơi du lịch trong dịp này phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, du lịch trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an

ninh trật tự, vệ sinh môi trường, có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng, vụ việc có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường du lịch, hoạt động du lịch trên địa bàn.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, thành phố là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn, đơn vị, lĩnh vực được phân công theo dõi, cụ thể:

- Tập trung đấu tranh, trấn áp, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành; rà soát, đấu tranh quyết liệt các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đại hội, chính quyền các cấp; các băng ổ, nhóm tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”, dâm thuê, chém mướn, chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua, bán người; chú ý đấu tranh có hiệu quả hơn tội phạm về môi trường và buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế, sản xuất hàng giả và kinh doanh trái phép.

- Tăng cường, có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan Đảng, công sở nhà nước, các dự án lớn của tỉnh (như Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhiệt điện,...trong Khu kinh tế Nghi Sơn; sân bay, bến cảng, các mục tiêu trọng điểm khác).

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài; quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tổ chức quản lý, kiểm tra chặt chẽ, ngăn chặn triệt để, điều tra, xử lý nghiêm đối với các hoạt động sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn tỉnh, kiên quyết không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết và Đêm Giao thừa.

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục làm giảm tai nạn, phòng, chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Rà soát kỹ và có kế hoạch phân luồng giao thông tại các khu vực dễ ách tắc giao thông, ngăn chặn xe quá khổ, quá tải...hoạt động trong dịp Tết.

3. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở, khu dân cư thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ và có biện pháp xử lý mạnh các điểm vi phạm. Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có tình huống cháy, nổ, sự kiện đột xuất, bất ngờ xảy ra.

4. Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn trật tự, văn

minh đô thị, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và của từng người dân. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên để ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn...

5. Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với Công an cấp huyện và các ngành hữu quan kiểm tra chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, kích động bạo lực, các nguồn buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, vũ khí, chất nổ, chất cháy; Sở Công Thương phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết triệt để vấn đề chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan Báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, lên án các hành vi xấu, các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời, siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn thông tin; kiểm tra phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng Internet để xâm phạm an ninh quốc gia, sử dụng các trang mạng xã hội, thông tin, báo chí, xuất bản... để kích động các hoạt động chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an các cấp tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong các trường học; giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp với các gia đình, đoàn thể quản lý chặt chẽ, hạn chế vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên, nhất là học sinh cá biệt trong dịp Tết, ngăn chặn học sinh đốt pháo nổ, chơi game không đúng quy định, vi phạm pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông...

8. Các ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm hình sự kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh, nhất là các vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xã hội lớn.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân; phát động, vận động đoàn viên,

hội viên, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, gắn với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương mình; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện. Nơi nào dễ xảy ra tội phạm, nơi nào có dấu hiệu bảo kê, bao che, dung túng cho tội phạm thì người đứng đầu chính quyền và Thủ trưởng cơ quan Công an đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị này; giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC.


CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng